

KẾ HOẠCH
Phát triển đô thị trên địa bàn huyện năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về “Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã” và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 (giai đoạn 2022 - 2025); Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các địa phương và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị trong năm 2022 theo Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 09/02/2021 của Huyện ủy, Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 31/7/2021 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển đô thị

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã, nhất là tuyên truyền để Nhân dân nhận thức được vai trò chủ thể chính của mình, từ đó tham gia tích cực thực hiện xây dựng và phát triển đô thị.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Huyện Tây Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị. Thường xuyên đưa tin, bài về những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị tại các địa phương để tạo sức lan tỏa.

2. Quy hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tây Sơn đến năm 2035 theo chủ trương của tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt 09 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm: Khu đô thị Phú Hòa, Khu đô thị Phú An, Khu đô thị Bình Hòa, Khu đô thị Bình Thành, Khu đô thị Bình Tường, Khu đô thị Tây Bình, Khu đô thị Bắc Sông Kôn, Khu đô thị Hòa Lạc và điều chỉnh quy hoạch chung xã Tây Giang theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V.

- Hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư ở các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2021; đồng thời, triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư ở các xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2022.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở 6 xã vùng ngoại thị gồm: Vĩnh An, Tây Thuận, Tây Vinh, Tây An, Bình Tân, Bình Thuận.

- Lập quy hoạch khu trung tâm thể dục thể thao của đô thị và các quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch.

3. Tập trung thực hiện đạt các tiêu chí của đô thị loại IV

3.1. Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị

- Tiếp tục xây dựng đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch chung của đô thị và Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn đến năm 2035. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị mới để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2024.

- Đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đô thị; tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân, phấn đấu năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 0,7 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người cả nước; duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân trên 13%; chuyển dịch kinh tế của đô thị theo hướng tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng (CN-TTCN-XD) và thương mại - dịch vụ - du lịch (TM-DV-DL), cụ thể:

+ *Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề*: Quy hoạch mở rộng các cụm công nghiệp: Gò Cây (xã Bình Thành), Bình Nghi; điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp Tây Xuân và Phú An. Phối hợp với tỉnh triển khai dự án khu công nghiệp Bình Nghi và lập quy hoạch bổ sung khu công nghiệp phía Nam QL 19 (xã Tây Giang). Tăng cường đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp và làng nghề, trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng: Giao thông, hệ thống xử lý chất thải,

cây xanh, điện...bảo đảm môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn. Tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy dự án đầu tư tại các cụm công nghiệp. Rà soát hồ sơ pháp lý và tiến độ triển khai các dự án, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong các cụm công nghiệp, bảo đảm việc triển khai các dự án phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng đúng theo quy định. Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương. Tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện như: Làng nghề truyền thống nón lá Thuận Hạnh, xã Bình Thuận; Làng nghề dệt thổ cẩm xã Vĩnh An, nhằm tạo ra các sản phẩm mang nét đặc trưng, truyền thống của địa phương.

+ *Về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch:* Kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại khu dân cư phía Nam QL 19. Phối hợp với các ngành của tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các điểm du lịch, tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử - văn hóa: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; xây dựng đền thờ Võ Văn Dũng. Xây dựng hoàn thành tuyến đường từ khu du lịch Hàm Hồ đến Thác đổ xã Vĩnh An...Kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái tại các khu vực: Dọc tuyến đường vào Hàm Hồ, đường vào xã Vĩnh An, Khu du lịch Hàm Hồ, đập dâng Văn Phong, hồ Thuận Ninh, Thác Đổ, Đài Kính Thiên...gắn kết với phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, du lịch trải nghiệm để phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

+ *Về phát triển nông, lâm nghiệp và nông thôn:* Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với đặc điểm của từng vùng sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp có chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại, gia trại tập trung. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xây dựng xã Bình Tường đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

- Tập trung khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Tiếp tục duy trì cân đối dư trong thu chi ngân sách trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung phát triển kinh tế của đô thị, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống dưới 5%.

3.2. Tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

- Tập trung thực hiện phát triển các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, các khu vực chỉnh trang đô thị nhằm tăng tốc độ đô thị hóa, thúc đẩy hình thành các khu dân cư mới như: Khu dân cư Đồng Cây Keo (9,5ha), khu dân cư phía Nam QL19 (28,66ha), khu dân cư phía Bắc đường Đô Đốc Bảo, khu dân cư phía Tây đường Đô Đốc Long (12,89ha), khu dân cư phía Đông đường vào Hàm Hồ (9,94ha), khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương (13,37ha), khu dân cư khối Phú Xuân (12,69ha), khu dân cư tại các trung tâm ở các xã, nhất là các xã ở khu vực nội thị như: Bình Nghi, Tây Xuân, Tây Phú, Bình Hòa, Bình Thành, Bình Tường.

- Chỉ đạo chuyên đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện có hiệu quả các cơ chế ưu đãi về đầu tư, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ - du lịch nhằm tạo việc làm cho lao động tại chỗ cho người dân của đô thị và thu hút lao động ngoài địa phương có chất lượng, góp phần tăng dần tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của đô thị, đến cuối năm 2022 tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của toàn đô thị đạt trên 48% (trong đó khu vực nội thị đạt trên 55%).

3.3. Tiêu chí về trình độ phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

- Về hạ tầng xã hội

+ Đầu tư hoặc kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà mới theo quy hoạch đô thị Tây Sơn đến năm 2035; chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu trong nội thị đảm bảo yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị; triển khai các dự án chỉnh trang vỉa hè ở một số tuyến đường nội thị thị trấn Phú Phong và ở các xã; thực hiện các giải pháp để xóa nhà tạm, đảm bảo tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt trên 98%.

+ Triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng đảm bảo đủ và đạt chuẩn đô thị loại IV. Tiếp tục đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Xây dựng mới các trường phổ thông và mầm non cho các khu dân cư mới; mở rộng các trường trung học, tiểu học và mầm non bảo đảm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

+ Đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất văn hóa của đô thị. Triển khai quy hoạch và lập dự án xây dựng mới khu liên hợp thể dục - thể thao đô thị ở phía Nam quốc lộ 19; Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng phong trào thông qua các nội dung như: Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhằm từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

+ Phối hợp với Sở Y tế Bình Định thực hiện nâng cấp các Trạm Y tế, xây dựng Trung tâm Y tế Tây Sơn đạt chuẩn, nâng cao tỷ lệ giường/1.000 dân đạt 2,4 giường theo chuẩn đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp một số trụ sở, các điểm sinh hoạt dân cư ở các xã phù hợp với quy hoạch sử dụng lâu dài.

- Về hạ tầng kỹ thuật

+ Tập trung đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, trong đó lấy các tuyến chính (liên huyện, liên xã, liên vùng) trở thành đầu mối giao thông quan trọng. Tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tỉnh để xây dựng mới các tuyến: Đường tránh ở phía Nam quốc lộ 19, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 19, nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh, tuyến đường kết nối Quốc lộ 19 - Quốc lộ 19B,... Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường nội thị theo quy hoạch, tập trung xây dựng các tuyến đường trục của huyện đạt chuẩn như: Nâng cấp mở rộng tuyến Bình Thành đi Bình Thuận, tuyến Tây Vinh đi Cát Hiệp, tuyến Bảo tàng Quang Trung đi xã Tây Bình, nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Thiệp, xây dựng mới tuyến Tây Vinh đi An Nhơn (đoạn Tây Vinh đi Nhơn Mỹ); xây dựng cầu Kiên Mỹ. Tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn liên thôn, liên xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai xây dựng đập dâng Phú Phong gắn với giao thông, cảnh quan du lịch và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Từng bước đầu tư nâng công suất và mở rộng mạng lưới cung cấp nước của các nhà máy nước hiện hữu: Đơn đốc Công ty TNHH Lý Phương đầu tư nâng cấp mở mạng cấp nước nhà máy nước Phú Phong; lập dự án nâng cấp mở rộng nhà máy nước Phú Phong do BQL cấp và thoát nước huyện quản lý; đưa nhà máy nước Bình Nghi vào vận hành; lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước phía Bắc huyện, nhằm đáp ứng tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 60%.

+ Phối hợp với các công ty viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông của đô thị; tăng tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên địa bàn đô thị đạt trên 95% dân số; nâng số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt trên 20 thuê bao/1.000 dân.

- Về vệ sinh môi trường

+ Tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển đô thị. Quy hoạch phát triển đô thị hóa nông thôn một cách hợp lý, nhằm phát triển bền vững cả về nông thôn và đô thị. Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt và sản xuất, nhất là xử lý rác thải tại các đô thị, khu dân cư tập trung và cụm công nghiệp. Mua sắm các phương tiện, mở rộng mạng thu gom rác thải ở các xã, thị trấn. Khai thác hiệu quả bãi chôn lấp và xử lý chất thải rắn của huyện tại thôn Phú An, xã Tây Xuân.

+ Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phú Phong. Đầu tư xây

dựng hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng ở các khu dân cư hiện hữu; xây dựng hệ thống công thoát nước chính đạt trên 3 km/km². Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án chống ngập, giảm ngập cho các vùng trũng.

+ Quy hoạch và xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Bắc huyện. Xây dựng nghĩa trang nhân dân, nhà tang lễ theo quy hoạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm quỹ đất. Tăng cường trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sạch trong sản xuất, nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu tác động đến môi trường.

- *Về kiến trúc cảnh quan đô thị:* Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị theo quy hoạch chung đô thị Tây Sơn; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị đạt trên 40% so với tổng số trục phố chính. Lập quy hoạch và triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; phối hợp với nhà đầu tư triển khai đầu tư dự án khu đô thị phía Nam QL19 (28,66ha); kêu gọi đầu tư khu dân cư đồng Cây Keo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai kế hoạch này. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch điều chỉnh cục bộ đô thị Tây Sơn đến năm 2035, các đồ án quy hoạch phân khu phát triển đô thị; lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới, khu dân cư mới ở các xã vùng nội thị; điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của đô thị. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động quy hoạch, xây dựng trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế và chuyển dịch lao động theo đúng định hướng của đô thị.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu đề xuất UBND huyện điều hành dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách đảm bảo cân đối đủ theo yêu cầu của tiêu chí đô thị loại IV. Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để đầu tư các công trình, dự án thực hiện đạt tiêu chí đô thị theo phân cấp ngân sách. Tham mưu kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư vào địa bàn huyện.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện huyện nông thôn mới và xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu góp phần xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn. Đề xuất UBND huyện chỉ đạo phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, làng nghề của đô thị theo quy hoạch, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và an toàn.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu UBND huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển đô thị; đơn đốc, hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí về vệ sinh môi trường đô thị. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

5. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo tỷ lệ lao động phi nông nghiệp theo yêu cầu của đô thị. Tham mưu thực hiện tốt công tác giảm tỷ lệ nghèo đảm bảo dưới 5%.

6. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển đô thị; đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư các cơ sở vật chất văn hóa của đô thị. Đẩy mạnh các phong trào thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tham mưu UBND huyện làm việc với các nhà mạng có kế hoạch mở rộng mạng viễn thông nâng cao số thuê bao internet (băng rộng cố định và di động) đạt 20 thuê bao/1.000 dân; nâng tỷ lệ phủ sóng thông tin di động đạt trên 95% dân số.

7. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn, vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học vừa đảm bảo theo yêu cầu của đô thị loại IV. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

8. Giao Phòng Nội vụ huyện: Tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tham mưu đề xuất đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về quy hoạch, đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phát triển đô thị.

9. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện: Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, công trình quy hoạch, hạ tầng được UBND huyện giao làm đại diện chủ đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ chức bán đấu giá, tạo nguồn thu để đầu tư phát triển đô thị. Khẩn trương hoàn thành dự cấp nước sạch xã Bình Nghi để đưa vào sử dụng.

10. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng và trang bị cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn đảm

bảo theo yêu cầu của đô thị loại IV; nâng công suất giường đảm bảo đạt trên 2,4 giường/1.000 dân. Thực hiện tốt công tác xử lý rác thải y tế theo quy định.

11. Giao Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện: Tham mưu đề xuất mua sắm các phương tiện mở rộng khu vực thu gom rác thải; đồng thời, khai thác và thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện; vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện đảm bảo quy trình quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành các công trình cấp nước sạch được giao; tham mưu đề xuất nâng công suất, mở rộng mạng cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân từ công trình Nhà máy nước Phú Phong.

12. Các phòng, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp để xây dựng đạt các tiêu chí của đô thị loại IV.

13. Giao UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức để xây dựng đô thị. Xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương mình. Đối với các xã, thị trấn được xác định là vùng nội thị tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp để xây dựng đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia xây dựng đạt các tiêu chí của đô thị loại IV theo kế hoạch năm 2022.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hàng quý (trước ngày 20/3; ngày 20/9), 6 tháng đầu năm (trước ngày 20/6), cuối năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND huyện.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện xây dựng các báo cáo định kỳ (đột xuất) để UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện cho Huyện ủy, các sở ngành liên quan và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch phát triển đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- BCĐ PTĐT;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, C1;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Chí Hùng

